

TỈNH ĐOÀN BÌNH PHƯỚC  
BCH ĐOÀN HUYỆN ĐỒNG PHÚ

\*\*\*

Số: 42-CV/HĐTĐN

"V/v triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đồng Phú, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn

Căn cứ Công văn số 06-CV/TĐTĐN-NT,CN&ĐT ngày 09/01/2018 của Tỉnh Đoàn Bình Phước về việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh;

Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xảy ra trên động vật, không chế kịp thời dịch bệnh, hạn chế lây lan, không để xảy ra dịch bệnh trên diện rộng nhằm phát triển chăn nuôi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, thanh niên về tác hại của dịch bệnh trong chăn nuôi;

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Bình Phước, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các loại dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của luật thú y bằng nhiều hình thức như tổ chức lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội... và tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội như Zalo, facebook hoặc các kênh thông tin của đoàn, hội.

- Các xã, thị trấn thường xuyên tiến hành rà soát các mô hình chăn nuôi do thanh niên làm chủ để nắm bắt tình hình và chủ động đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời nếu có xảy ra dịch bệnh, khoanh vùng và báo cáo Đoàn cấp trên nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.

- Báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm) và đột xuất tình hình dịch bệnh ở động vật, công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương gửi về văn phòng Huyện đoàn để tổng hợp báo cáo gửi Tỉnh Đoàn.

---

Trên đây là Công văn về việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện của Ban Thường vụ Huyện đoàn. Đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động góp phần hỗ trợ nhân dân ổn định kinh tế.

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền hoặc gửi qua Địa chỉ email: [nguyenmanhquyen94@gmail.com](mailto:nguyenmanhquyen94@gmail.com); (Số điện thoại: 0979.637.738 – 0944.814.315).

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ**



**Vương Ngọc Toại**